



25661048

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป

สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์ และกำหนดให้มีการทดสอบโดยการประเมินแนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหารงานทั่วไปและการขยายและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงาน และเพิ่มสะสมผลงาน นั้น

บัดนี้ การทดสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
 - ๑.๑ นางสาววิรันดา โลศิริ
 - ๑.๒ นางสาวสิริรักษ์ วรธนะพินทุ
๒. รายละเอียดการสัมภาษณ์

วัน เวลา	รายละเอียด/วิธีการสัมภาษณ์	สถานที่สัมภาษณ์
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	สัมภาษณ์เพื่อประเมิน ดังนี้ (๑) แนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหารงานทั่วไปและการขยายและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงานได้ โดยให้นำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่เกิน ๒๐ นาที (๒) สมรรถนะ ศักยภาพ คุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านคุณธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดี และภาวะผู้นำ (ทัศนคติ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)	ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

*ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และผู้มีคะแนนสูงสุดจากการสัมภาษณ์ จะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ <https://personnel.nida.ac.th/>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. 11/๑๕

(นางสาวอรสา แสงแก้ว)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

ประธานกรรมการ